
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งจังหัน  
สมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2565 

                        วันที่ 15 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕65  เวลา  10.0๐ น.                         
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ 

อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

สมาชิกสภาฯ (ส.อบต.) ทั้งหมด       14  คน  ผู้ไม่มาประชุม(ลา)     -        คน 
สมาชิกสภาฯ (ส.อบต.) เข้าประชุม    14  คน  ผู้เข้าร่วมประชุม        14         คน 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายจักรพันธ์ เส็งนา ประธานสภาฯ จักรพันธ์ เส็งนา  
2 นายลี นาแข็ง รองประธานสภาฯ ลี นาแข็ง  
3 นางไพนิตย์ สีสืบมา เลขานุการสภาฯ ไพนิตย์ สีสืบมา  
4 นายแสงดาว พรมมณี ส.อบต.หมู่ที่ 2 แสงดาว พรมมณี 

 

5 นางกมลชนก สีสืบมา ส.อบต.หมู่ที่ 4 กมลชนก สีสืบมา  
6 นายประยงค์ อินทร์ใหญ่ ส.อบต.หมู่ที่ 5 ประยงค์ อินทร์ใหญ่ 

 

7 นายธีรพงษ์ คิดถูก ส.อบต.หมู่ที่ 7 ธีรพงษ์ คิดถูก  
8 นายบุญศรี สิงห์คำ ส.อบต.หมู่ที่ 8 บุญศรี สิงห์คำ  
9 นายนิธิศ แก้วรัมย์ ส.อบต.หมู่ที่ 9 นิธิศ แก้วรัมย์  

10 นางยงค์ยุทธ ชาญตะกั่ว ส.อบต.หมู่ที่ 10 ยงค์ยุทธ ชาญตะกั่ว  
11 นายสายชล พันธุ์ฤทธิ์ ส.อบต.หมู่ที่ 11 สายชล พันธุ์ฤทธิ์  
12 นายไสว สีสืบมา ส.อบต.หมู่ที่ 12 ไสว สีสืบมา  
13 นายสมศักดิ์ เชนรัมย์ ส.อบต.หมู่ที่ 13 สมศักดิ์ เชนรัมย์  
14 นายนิวัฒ วัตตการ ส.อบต.หมู่ที่ 14 นิวัฒ วัตตการ  

 

ผู้เข้าร่วมประชุม  4  คน 

ลำดับที ่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายธานี ขลิบกลาง นายก อบต.ทุ่งจังหัน ธานี ขลิบกลาง  
2 นายดนัยวัฒน์ จันทร์มณี รองนายก อบต. ดนัยวัฒน์ จันทร์มณี  
3 นายสวัสดิ์ บุญหว่าน เลขานุการนายก อบต สวัสดิ์ บุญหว่าน  
4 นางวีรวรรณ ศรีทน รองปลัด อบต.ทุ่งจังหัน วีรวรรณ ศรีทน  
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เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 

เมื่อถึงเวลาประชุมเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ตรวจรายชื่อผู้ที่ได้ลงชื่อไว้ปรากฏว่า
มีสมาชิกมาประชุมจำนวน 14 คน (รวมเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล) ไม่มาประชุม จำนวน - คน (ลา) 
และมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 4 คน เป็นอันว่าครบองค์ประชุม แล้วให้สัญญาณเรียกสมาชิกเข้าห้องประชุม โดยนาย
จักรพันธ์ เส็งนา ตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม 

ประธานได้ตรวจนับองค์ประชุมอีกครั้งหนึ่ง และเมื่อครบองค์ประชุมจึงได้กล่าวเปิดประชุม และ
ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายจักรพันธ์ เส็งนา ขอบคุณคณะผู้บริหารและสมาชิกทุกท่านและเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือดูแล
ประธานสภาฯ  ป้องกันการระบาดโรคโควิด 19 ครับ 
    งานกีฬาประเพณีที่ผ่านมาขอบคุณเจ้าหน้าที่คณะครูพี่เลี้ยงลสมาชิกทุกท่านที่ร่วม
   ด้วยช่วยกันจนลุล่วงไปด้วยดี ตลอดจนงานกฐินสามัคคีในตำบลทุ่งจังหันที่ทอดถวายทั้ง 5
   วัด ในเขตตำบลก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี การไปร่วมฌาปนกิจ งานพิธีต่างๆ ของ 
   ตำบลและโรงเรียนทุกท่านให้ความสำคัญตลอดมาขอบคุณมากครับ 
นางไพนิตย์ สีสืบมา เรื่องทำถังขยะเปียกซึ่งเป็นนโยบายของแระเทศ เพื่อลดโลกร้อน ลดก๊าซเรือนกระจกให้
เลขานุการสภาฯ  แจ้งประชาชนสมัครทำถังขยะเปียกและรายงานอำเภอฯและจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่ง อปท.และ
   ปกครองต้องรายงานเช่นกัน 
นายธานี ขลิบกลาง เพ่ิมเติมเรื่องการทำถังขยะเปียกเพ่ือลดโลกร้อนและก๊าซเรือนกระจกเป็นนโยบายให้ดำเนิน  
นายก อบต.  การพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 นำโดยรักษาการปลัด องค์การ 
   บริหารส่วนตำบลทุ่งจังหัน  

   รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณปี พ.ศ. 2565 
    เดือนตุลาคมถึงเดือนกันยายน 
   ตามเอกสารแนบท่ีแจกให้สมาชิกสภาฯทุกท่านและผู้บริหารแล้ว 
    ประมาณการ  รับจริง   รับจริงเกินประมาณการ 
  รวมทั้งหมด 39,807,620.00  40,320,405.48 512,785.48 

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
ประจำปีงบประมาณ 2565 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ก.วิสัยทัศน์ “สังคมน่าอยู่ คุณธรรมคู้ประชา พึ่งพาเศรษฐกิจพอเพียง เน้นเรื่องการมีส่วนร่วม ครบถ้วนปัจจัยสี่ 
  พัฒนาชีวีมีสุข” 
ข.พันธกิจ 1.จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ ทางระบายน้ำ และสาธารณูปโภคครบถ้วน 
  2.สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนในด้านสังคม สาธารณสุข การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
     ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  3.สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
  4.ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงานและเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชน โดยยึดหลักเศรษฐกิจ 
     พอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

5.ส่งเสริม/... 
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  5.ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  6.พัฒนาระบบการบริหารงาน เพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานเพ่ือ 
     ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพมีความคุ้มค่าโปร่งใสและเกิดความ 
     เป็นธรรมในการบริหารงาน 
  7.ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 

ค.ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งจังหัน ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาไว้ 6  
   ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.การพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน 
  2.การก่อสร้างสะพาน ท่อเลียบ ท่อลวด และท่อระบายน้ำ 
  3.การขยายเขตติดตั้งซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร 
  4.การก่อสร้างขยายเขตซ่อมบำรุงรักษาระบบประปา 
  5.การก่อสร้างพัฒนาแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ  
 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมจารีตและภูมิปัญญา 
  1.การส่งเสริมการสร้างสุขภาพและการประกันสุขภาพของประชาชน 
  2.งานสวัสดิการสังคม 
  3.การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
  4.การส่งเสริมการศึกษา 
  5.การส่งเสริมและบำรุงศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมจารีตและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน 
  1.การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
  2.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว 
  1.การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม 
  2.การส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร 
  3.การส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
 การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  1.ส่งเสริมให้ประชาชนใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
  2.การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 
  1.การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคสิทธิเสรีภาพ การมีส่วนร่วมของประชาชน 
  2.การปรับปรุงและพัฒนารายได้ 
  3.การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
  4.การก่อสร้าง/ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานและบำรุงรักษา จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ 

ง.การวางแผน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งจังหันได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพั?นาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
  2561 – 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ 

 
แผนพัฒนา/... 
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  แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การ
  จัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงจาก 
  ประชาชนในพื้นท่ี ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งจังหันได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เมื่อวัน
  ที่ 15 พฤศจิกายน 2559 โดยกำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561
  – 2565) รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้กับทุกท่านแล้ว (2561 – 2565) 
 

รายงานสรุปผลการดำเนินงานปี 2565 

 
 

บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 
โครงการ/รายงาน เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล ฉบับแรก งบอนุมัติ 22,000.00 บาท 
ข้อความเดิม  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 2 
   เครื่อง 
ข้อความใหม่  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1  
   เครื่อง มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน รายละเอียดตามเอกสารแนบที่แจกให้ทุกท่านแล้ว 

ที่ประชุม  รับทราบ 

นายธานี ขลิบกลาง - การขอแหล่งน้ำ ถ้าตรงไหนตกหล่นก็สามารถเสนอขอเข้ามา 
นายก อบต.  - ระบบโซลาเซลล์ 
   - แหล่งท่องเที่ยวจะดำเนินการที่ หมู่ 7 บ้านซับสมบูรณ์ ยื่นเรื่องไปแล้ว 

ลาน/... 
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   - ลานกีฬาดำเนินการที่ หมู่ 8 บ้านหนองหิน 
   - ถนนเส้นนาตาหมึ่ม - หนองปอ 
   - ถนนหนองหิน – สนวน 
   - ถนนจากโรงเรียนสามัคคีพิทยาคม - วัดป่านามบุญ - ศาลเจ้าพ่อหนองหิน 
   - สายเชื่อมบ้านดงสันติ ถ้าตกหล่นจุดไหนจะแจ้งอีกครั้ง ภายใน เมษายน - พฤษภาคม - 
     มิถุนายน 2566 และสายรอบนอก 
   - หมู่ 1 จะต้องออกสำรวจใหม่ เนื่องจากชี้จุดผิด ให้นิติกรเริ่มติดตาม 
   - 18 พฤศจิกายน 2565 ผู้บริหารจะเข้าของบประมาณปี 2568 จากนายกรัฐมนตรี 
     โดยตรง ตอนนี้รอหนังสือ นสล. มาเพ่ือทำเรื่อง 
   - ฝายใหญ่กรมชลฯ ลงมาสำรวจแล้ว 
   - ถนน อบจ.จากหมู่ 13 บ้านซับอุดม - หมู่ 2 บ้านทุ่งจังหัน เหลือตีเส้นกลางถนน 
   - บ้านผู้ยากไร้ โซนเหนือ 1 หลัง โซนใต้ 1 หลัง รวม 2 หลัง 
   -  นายกธานี ขลิบกลาง ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนประสานจังหวัดด้านงบประมาณ 
   - งบนอก นายกจะประสานนายกทุกตำบลเรื่องถนน - แหล่งน้ำ 
   - เรื่องขยะมูลฝอย จะยืนสภาฯในเดือนมีนาคม ปี พ.ศ. 2566 
   - พ.ร.บ. รถเก่ียวข้าว รอพระปรมาพิไชย แล้วส่งมาที่ อบต.ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบก 
     ษา ในหลวงลงพระนามก็เริ่มใช้ ดูข้อกฎหมายส่วนใดที่เก่ียวข้องเราก็ดูให้ดีด้วยครับ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองการประชุมครั้งที่แล้ว 
นายจักรพันธ์ เส็งนา ตามเอกสารแนบที่แจกให้ทุกท่านแล้ว 
ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม  รับทราบ 

มติ   ที่ประชุมรับรองเป้นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม (ตามข้อ 87 – 102 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม) 
- ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
นายจักรพันธ์ เส็งนา 4.1 รายงานติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่น พ.ศ. 2565 ห้วงติดตาม
ประธานสภาฯ  ประเมินผลแผนพัฒนา 2561 - 2565   
  4.2 การแถลงผลงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  นายกได้แถลงไปแล้วในวาระแจ้งเพื่อทราบ และมีเอกสารแนบให้ทุกท่านแล้ว 

ที่ประชุม รับทราบ 
  4.3 การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2566 (2 สมัยไม่เกิน 4 สมัย) 
   (สำหรับสมัยประชุมวิสามัญ ขอได้ตามความเหมาะสมความจำเป็น เพ่ือแก้ไขความ

เดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ยื่นคำร้องขอเปิด นายก อบต.หรือสมาชิกสภาฯ อบต.ลง
ชื่อยื่นต่อนายอำเภอโนนสุวรรณ) 

นายสายชล/... 
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นายสายชล พันธุ์ฤทธิ์ ที่จริงแล้วต้องให้สมาชิกสภาฯเป็นผู้เสนอกำหนดสมัยประชุมไม่ใช่หรือครับ หรืออย่างไร 
ส.อบต.หมู่.11 
นางวีรวรรณ ศรีทน การกำหนดสมัยประชุมเวลาใด ตามท่ีประธานแจ้งนั้น เป็นการกำหนดตามแผนที่เจ้าหน้า 
รองปลัด อบต.  ที่กำนหดให้ประธานสภาฯ แจ้งให้สมาชิกสภาฯทราบ ส่วนสมาชิกสภาฯจะเห็นชอบด้วย 
    หรือไม่นั้น เป็นอีกเรื่องหนึ่งค่ะ 
นายประยงค์ อินทร์ใหญ่ การประชุมสมัยสามัญ ที่กำหนดไว้ก่อนที่สมาชิกสภาฯยังไม่ทราบนั้น กำหนดอย่างไรก็ได้ 
ส.อบต.หมู่ 5  ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนมากที่สุด แต่ที่กำหนดที่ผ่านมาเหมาะสม เห็นด้วยครับ 
นายไสว สีสืบมา  ท่านผู้บริหารน่าจะเป็นผู้ยื่นวันกำหนด เพ่ือความสอดคลองกับสถานการณ์ 
ส.อบต.หมู่ 12 
นายธานี ขลิบกลาง การกำหนดสมัยประชุมเป็นอำนาจของสภาฯ แต่การกำหนดสมัยประชุมนี้ อยากให้ผู้ 
นายก อบต.  บริหารและสมาชิกสภาฯ มีการกำหนดเพื่อเตรียมการรองรับกับวันสำคัญต่างๆ เช่น วัน 
    สงกรานต์ 7 วันอันตราย กำหนดเพื่อวางแผนร่วมกิจกรรมชุมชนแต่ละช่วงเดือนให้ครบ 
    ทุกด้าน เช่น  
     สมัยที่ 1 1 – 15 เดือนมีนาคม 2566 เพื่อเตรียมเข้าสู่เทศกาลต่างๆ 
     สมัยที่ 2 1 – 15 เดือนมิถุนายน 2566 เพื่อพิจารณาแผนพัฒนา 
     สมัยที่ 3 1 – 15 เดือนสิงหาคม 2566 ประชุมข้อบัญญัติเพ่ือดูแผน 
       พิจารณาว่าส่วนไหนควรคงไว้หรือปรับลด 
     สมัยที่ 4 1 – 15 เดือนธันวาคม 2566 เตรียมรับเทศกาลปีใหม ่
นายจักรพันธ์ เส็งนา ตามที่ท่านนายก อบต.ชี้แจงการกำหนดสมัยประชุมตามกิจกรรมที่ต้อง เตรียมการ ท่าน
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ ทุกท่านมีความเห็นเช่นไรครับ 

ที่ประชุม  รับทราบ 
    เห็นชอบ  10 เสียง 
    ไม่ออกเสียง 4 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 

นายลี นาแข็ง  กระผมขอชี้แจงเรื่องไฟฟ้าขยายเขตในตำบลทุ่งจังหันครับ ตรงจุดใดที่ไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึงบ้าง 
รองประธานสภาฯ ตอนนี้ผมประสานกับไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหนองกี่ พร้อมที่จะบริการทุกหมู่ เดินเอกสารและ
    ยื่นมาได้เลยครับ ขั้นตอนต่างๆ สามารถแนะนำทุกท่านได้ เพื่อตำบลทุ่งจังหันเข้าถึงการใช้
    ไฟฟ้าได้ 100 เปอร์เซ็นต์ครับ เช่น ตอนนี้หมู่ 5 หมู่ 8 หมู่ 9 และอีกหลายจุดบางจุดที่เสา
    แรงสูง แต่ไม่มีเสาแรงต่ำ จะเอาเสาใหญ่ไปลงตามจุด วัดป่านามบุญ – หนองหิน จุดนานาย
    ทวี รักเพ่ือน ขอให้แจ้งมาและเดินเอกสารแสดงความต้องการครับ  
นายประยงค์ อินทร์ใหญ่ เรื่องไฟฟ้าถ้าทำได้ผมจะขอเส้นทวีทรัพย์ - หนองปอ ผมยื่นมาหลายครั้งไม่สำเร็จ หากท่าน 
ส.อบต.หมู่ 5  เข้าถึงขอฝากด้วยครับ ขอบคุณครับ หมู่ 5 
นายลี นาแข็ง  หมู่ 8 ขอเอกสารผู้ร่วมใช้ไฟฟ้าด้วยครับ 
รองประธานสภาฯ 
นายบุญศรี สิงห์คำ ผมเตรียมเอกสารไว้ครบแล้วครับ 
ส.อบต.หมู่ 8 

นายสายชล/... 
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นายสายชล พันธุ์ฤทธิ์ เรียนถาม 1. โครงการอยู่ในเอกสารแนบนี้หรือเปล่าครับ 
ส.อบต.หมู่ 11     2. ปีใหม่จะจับของขวัญหรือไม่ครับ 
นายธานี ขลิบกลาง การจับของขวัญจะมีหรือไม ่จะแจ้งอีกที เจ้าหน้าที่อาจจะจัดนะครับ 
นายก อบต.  - รับงบประมาณมา 7 โครงการ กำลังก่อสร้างบล็อกคอนเวิด ดำเนินการแล้วจะได้งบกลาง
    จากพลเอกประวิทย์ ปีนี้ได้มาอีก 1,800,000 บาท จะได้อีกถ้าได้มาจะยื่นสู่สภาฯ เพ่ือ 
    ปรับปรุงแผน ตอนนี้ต้องทำโซล่าเซลล์ก่อน งบภัยแล้งเกรงว่าอาจจะขุดไม่ได้ ลงระบบไว้ 
    ระบบภัยแล้ง ระบบโซล่าเซลล์ 
    -การขอสระว่ายน้ำให้ศูนย์เด็กเล็กไม่สามารถขอได้ เพราะโรงเรียนมีแล้วจะเป็นการซ้ำซ้อน
    กัน 
นายลี นาแข็ง  การปรับเกรดถนนทั้ง 14 หมู่เลยหรือเฉพาะพ้ืนที่ครับ 
รองประธานสภาฯ  
นายธานี ขลิบกลาง สจ.อดิศา จันทร์มณี ให้นายกฯ ทำการปรับเกรดให้ครับ ให้เกรดถนนลูกรังท้ัง 14 หมู่ มีงบ
นายก อบต.  ประมาณเฉพาะค่าน้ำมัน ส่วนค่าอาหารส่วนตัวจ่ายให้ครับ 
นายลี นาแข็ง  อยากให้บรรจุเข้าข้อบัญญัติไว้ครับ เรื่องการปรับเกรดพ้ืนที่ในพ้ืนที่ตำบลครับ 
รองประธานสภาฯ 
นายไสว สีสืบมา  สมัยที่ 4 ยังไม่แน่ใจว่ามีเรื่องอะไรบ้าง แต่ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ผมอยากได้ท่อระบายน้ำ
หมู่ 1 และหมู่ 12  ร่วมกันเป็นหนึ่งโครงการเลย เพราะเป็นเส้นทางหลักและรับผลกระทบจากน้ำท่วมร่วมกัน
    ตลอดถ้ามีงบเฉพาะกิจ กระผมและส.อบต.หมู่ 1 ก็อยากให้ท่านรับพิจารณาด้วยครับ  
    เพราะรองบ อบต.คงไม่เพียงพอ ได้น้อยครับ 
นายธานี ขลิบกลาง รองบเฉพาะกิจครับ ในช่วงสมัยที่ 4 ค่อยพิจารณาอีกครั้งครับ 
นายก อบต 
นายไสว สีสืบมา  เรื่องการแข่งขันกีฬาประเพณีที่ผ่านมาปัญหาคือ ไม่ส่งนักกีฬาลงแข่งขัน อยากเสนอให้ 
ส.อบต.หมู่ 12  รอบทีมเลยระหว่าง เยาวชนและอาวุโสจะได้ง่ายขึ้นครับ 
นายจักรพันธ์ เส็งนา เรื่องกีฬาประเพณีค่อยหาทางออกร่วมกันอีกทีครับ 
ประธานสภาฯ  
นายลี นาแข็ง  แจ้งลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุปีงบประมาณ 2567 ผู้ที่เกิด 2 ตุลาคม 2506 
รองประธานสภาฯ ถุง 1 ตุลาคม 2507 โดยเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - เดือนพฤศจิกายน
    2565 และเดือนมกราคม 2566 ถึงเดือนกันยายน 2566 ขอให้สมาชิกสภาฯ แต่ละหมู่
    ช่วยแจ้งประชาชนในหมู่บ้านของท่านให้มาลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพดังกล่าวด้วยครับ 
    ฝากทุกท่านครับ 
นายธานี ขลิบกลาง เรื่องการร่วมงานชุมชน อยากให้ทุกท่านให้ความสำคัญ เช่น งานขาวดำหรืองานประเพณี
นายก อบต.  ต่างๆ เพื่อเราไปร่วมงานเขาก็เหมือนเราให้ความสำคัญเขาและเขาก็ให้เกียรติเราเช่นกัน  
    อยากให้สมาชิกสภาฯหรือผู้บริหารอย่าวางเฉย ควรเข้าร่วมครับ ผลการกระทำจะย้อนกลับ
    มาหาเราและหลายงานที่เขามอบมาให้เราทั้งที่ไม่ใช่หน้าที่เรา แต่เมื่อเขามอบมาเราก็รับทำ
    เท่าท่ีเราทำได้นะครับ การทำถังขยะเปียกก็เช่นกัน รับนโยบายทุกองค์กรแต่สุดท้ายก็ตกอยู่
    ที่ อบต. เราก็ดำเนินการครับ ฝากทุกท่านด้วยนะครับ 
 

นายนิธิศ/... 
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นายนิธิศ แก้วรัมย์ ขอเพ่ิมเติมครับ เรื่องเอกสารที่เจ้าหน้าที่อยากแจ้งในที่ประชุม อยากให้อธิบายรายละเอียด
ส.อบต.หมู่ 9  บ้างครับว่าเรื่องอะไร ไม่ใช่มายื่นไว้แล้วก็ไปครับ 
นายธานี ขลิบกลาง อยากให้สมาชิกสภาฯทำความเข้าใจบ้างครับ เพราะเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการมีน้อยและงาน
นายก อบต.  มากครับท่านนิธิศ 
นางกมลชนก สีสืบมา ฟังทุกท่านมามากคะ อยากเสนอโครงการดีๆ เป็นการทำบุญตักบาตรโดยจัดพระออกบิณฑ 
ส.อบต.หมู่ 4  บาตร ถนนสายวัฒนธรรม เดือนละ 1 ครั้ง จากถนนสายตรงจากหน้าโรงเรียนตรงขึ้นมาถึง
    สี่แยกหมู่ 1,4,12 บ้านนายเอ็บ ศรีสืบมา 
นายจักรพันธ์ เส็งนา รับไว้พิจารณาครับ 
ประธานสภาฯ  มีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดมีเรื่องเสนอหรือมีข้อซักถามอีกหรือไม่ครับ เพราะเวลาก็ล่วงเลย
    มาพอสมควรเชิญนะครับ หากไม่มี ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมครับ ขอปิดประชุม
    ครับ 

  ปิดการประชุม เวลา 12.00 น. 
 

        (ลงชื่อ)  ไพนิตย์ สีสืบมา  ผู้จดบันทึกการประชุม 
                  (นางไพนิตย์ สีสืบมา) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งจังหัน 
 

 
 

         (ลงชื่อ)  จักรพันธ์ เส็งนา  ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
        (นายจักรพันธ์ เส็งนา) 
                   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งจังหัน 

 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งจังหัน เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 
 
    (ลงชื่อ) กมลชนก สีสืบมา            (ลงชื่อ) ไสว สีสืบมา 
       (นางกมลชนก สีสืบมา)             (นายไสว สีสืบมา) 
     ผู้ตรวจรายงานการประชุม          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

      (ลงชื่อ) ไพนิตย์ สีสืบมา 
         (นางไพนิตย์ สีสืบมา) 

    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
  
 


